

THÀNH ỦY CAO BẰNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

TÀI LIỆU
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ
Tháng 12 năm 2023

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TRONG NỘI BỘ CỦA ĐẢNG

Stt	Nội dung
1	Những điểm nhấn nổi bật đợt I, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
2	Kế hoạch số 315-KH/TU, ngày 14/8/2023 của Thành ủy Cao Bằng về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.
3	Kế hoạch số 334-KH/TU, ngày 15/11/2023 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
4	Kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Cao Bằng năm 2023.
5	<p>Tin hoạt động của Tỉnh và Thành phố</p> <p>5.1. Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tại Thành phố.</p> <p>5.2. HĐND thành phố Cao Bằng tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (chuyên đề), khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p> <p>5.3. Thành ủy Cao Bằng trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên.</p> <p>5.4. BTV Thành ủy Cao Bằng làm việc với Đảng ủy phường Sông Bằng và Sông Hiến.</p>

NỘI DUNG

1. Những điểm nhấn nổi bật đợt I, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chiều 10/11, đợt I của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra với những điểm nhấn nổi bật.

Chất vấn mở rộng; nâng cao chất lượng giám sát tối cao

Nổi bật trong 15 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, tập trung, trách nhiệm cao, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Với phạm vi rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, 10 Nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực theo sáng kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng việc Quốc hội chất vấn theo nhóm lĩnh vực đợt này vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để các “Tur lệnh ngành” thấy cần phải tăng cường trách nhiệm, phối hợp hơn nữa để tập trung giải quyết vấn đề phụ trách.

Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục, trong đó có các giải pháp kèm lộ trình cụ thể.

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp.

Trong đợt I, Quốc hội dành toàn bộ ngày 30/10 để tiến hành phiên giám sát tối cao việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, mang tính xây dựng. Các ý kiến của các Bộ trưởng, trưởng ngành và Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm rõ thêm nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý được phân công.

Về các nội dung cụ thể, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao về việc Quốc hội quyết định giám sát ngay trong quá trình thực hiện nhằm nhận diện đúng kết quả, những khó khăn để tập trung tháo gỡ, tạo chuyển biến; sự phối hợp của Chính phủ, các cơ quan Chính phủ, sự tham gia tích cực, hiệu quả của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố,

cơ quan Kiểm toán Nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học và đại biểu Quốc hội... góp phần nâng cao chất lượng giám sát tối cao của Quốc hội...

Thảo luận tại hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu đều tán thành cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của 3 chương trình chưa được giải ngân hết chuyển sang tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2024 và thống nhất hệ thống văn phòng điều phối chung của cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp, lồng ghép trong thực hiện, triển khai.

Có thể thấy, Quốc hội luôn xác định đổi mới hoạt động giám sát là một trong các trọng tâm. Việc giám sát, hậu giám sát hay đánh giá kết quả thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành luôn được coi trọng.

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, công tác chuẩn bị tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn được xem xét kỹ lưỡng. Thông qua giám sát để các cơ quan cùng tìm ra giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tân/TTXVN)

Hoàn thành công tác lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 25/10, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Với việc thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội đã hoàn thành công tác lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của các đại biểu Quốc hội mà của đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Đây cũng là hoạt động góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đặc biệt, theo quy định mới trong Nghị quyết 96 của Quốc hội, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6-6,5% cho năm 2024

Đợt này, Quốc hội dành 1,5 ngày (từ chiều 31/10 đến hết ngày 01/11/2023) để thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Nhiều ý kiến đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương trong việc điều hành nền kinh tế; sự vào cuộc, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, trong bối cảnh rất khó khăn đã nỗ lực thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đạt được các kết quả quan trọng trong năm 2023. Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ, sự ủng hộ của Quốc hội rất rõ nét, thiết thực, hiệu quả, kịp thời.

Tại hội trường, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; độ mở, động lực tăng trưởng của nền kinh tế; những khó khăn, thách thức; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Về các giải pháp trong thời gian tới, nhiều ý kiến đại biểu thống nhất với 12 nhóm giải pháp được nêu trong báo cáo của Chính phủ.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với đa số phiếu tán thành (90,49%). Nghị quyết đặt ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6-6,5%.

Trong ngày cuối đợt I (10/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Cùng trong đợt I, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

Có thể thấy những quyết sách được đưa ra đã được Quốc hội đặt trong bối cảnh tổng thể gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.

Nhận xét trong đợt I của Kỳ họp thứ 6, nhiều cử tri trong cả nước đã đánh giá cao công tác điều hành của chủ tọa cũng như chất lượng các ý kiến được đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận.

Việc phân công điều hành từng phiên họp của Chủ tịch Quốc hội và các phó chủ tịch Quốc hội được thực hiện một cách khoa học, bài bản, giúp cử tri dễ theo dõi cũng như nắm bắt vấn đề

Các đại biểu có sự chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu, thẳng thắn, đúng trọng tâm đối với những vấn đề được dư luận cả nước quan tâm.

Quốc hội có nhiều đổi mới trong tổ chức kỳ họp, các nội dung thảo luận ở hội trường và thảo luận tổ. ĐBQH rất trách nhiệm, tâm huyết, dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, phát biểu sâu sắc, tâm huyết, đa chiều trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, số lượng đại biểu đăng ký tham gia phát biểu đăng ký tham gia thảo luận, chất vấn rất lớn cho thấy chất lượng đại biểu ngày càng cao. Đại biểu dành nhiều thời gian, tâm huyết, trau dồi kiến thức đóng góp vào dự án luật.

Có thể thấy, tinh thần đổi mới ở nghị trường đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; cho thấy những nỗ lực trong thực hiện lời hứa với cử tri.

Khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 6 rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và từng vị ĐBQH.

Theo chương trình, sau khi kết thúc đợt I, đợt II của Kỳ họp thứ 6 sẽ bắt đầu từ ngày 20/11 đến 29/11.

Trong khoảng thời gian từ 11-19/11, Quốc hội nghị để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chính lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đây là lần thứ hai Quốc hội bố trí, sắp xếp thành hai đợt họp. Điều này cho thấy sự linh hoạt, sự thích nghi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

2. Kế hoạch số 315-KH/TU, ngày 14/8/2023 của Thành ủy Cao Bằng về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

2.1. Nội dung tuyên truyền

- Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhấn mạnh, làm rõ vị trí, vai trò của công tác bảo đảm TTATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong giữ vững kỷ cương xã hội, bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành. Phản ánh các hoạt động, kết quả triển khai nhiệm vụ nhằm bảo đảm TTATGT của các cấp, các ngành. Kịp thời phát hiện, tham mưu tháo gỡ những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT.

- Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cơ quan chức năng - đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, chuẩn mực cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT, mỗi cá nhân chủ động, tự giác chấp hành pháp luật, ủng hộ, cổ vũ những tấm gương về bảo đảm TTATGT. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyên đổi số trong lĩnh vực giao thông; tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư.

- Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống

phá chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

2.2. Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội; thông qua thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp; qua hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh, thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử...) đặt tại các điểm công cộng, nơi đông dân cư, cơ quan, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng... với một số thông điệp sau:

- *An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.*
- *Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông.*
- *Đã uống rượu, bia - Không lái xe.*
- *Hãy tuân thủ tốc độ - Nhanh một giây, chậm cả đời.*
- *Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy.*
- *Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ.*
- *Đi đúng làn đường, an toàn, thông suốt.*
- *Tham gia giao thông xanh, sạch, an toàn.*
- *Đi xe buýt - ít nguy cơ.*

3. Kế hoạch số 334-KH/TU, ngày 15/11/2023 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

3.1. Nội dung

- Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 54-KL/TW gắn với Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp.

- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, thực hiện vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng, năng lực hoàn

thành tốt nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên; nghiêm túc trong thực hiện tự phê bình và phê bình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo có liên quan; tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” sát với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cơ quan, đơn vị và cán bộ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 2306-QĐ/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy; Quyết định số 777-QĐ/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế tiếp dân của Bí thư Thành ủy; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề Nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường mối liên hệ mật thiết của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, Nhân dân nơi cư trú.

100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của Thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp công dân; Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân, hằng năm phải tổ chức đối thoại với Nhân dân ít nhất một cuộc.

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 28/6/2022 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng; Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT, ngày 31/8/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về nâng cao chất lượng họp thường kỳ của Ban công tác mặt trận khu dân cư triển khai đến MTTQ các xã, phường... Quan tâm, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng ở địa phương.

Giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố thành lập, xây dựng Quy chế hoạt động Tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ theo hướng tinh gọn, phục vụ cho công tác nắm tình hình dư luận xã hội, phản biện xã hội; tạo điều kiện để các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thành phố nghỉ hưu trên địa bàn, doanh nghiệp, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo... phản ánh, bày tỏ nguyện vọng, hiến kế cho Thường trực Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung.

118/118 Ban công tác MTTQ khu dân cư thực hiện tốt, thực chất việc nâng cao chất lượng họp thường kỳ và họp chuyên đề hằng tháng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng mô hình tốt trong thực hiện Kế hoạch này.

3.2. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư.

4. Kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Cao Bằng năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 96/HD-MTTQ-BTT, ngày 04/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Bằng ban hành Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT, ngày 12/10/2023, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền trước, trong và sau ngày hội; tổ chức kiểm tra, giám sát các khu dân cư chuẩn bị tổ chức Ngày hội đảm bảo mục đích, yêu cầu, thiết thực, an toàn, huy động được nhiều người dân tham gia, phù hợp thực tiễn tại địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố tham mưu thành lập 122 đoàn đại biểu tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", nắm tình hình Nhân dân và động viên các khu dân cư với số tiền 76 triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động được duy trì như văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, ký kết thi đua... Điểm mới ngày hội ĐĐK năm nay Nhân dân 110 khu dân cư tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 386.704.000đ, tiêu biểu các đơn vị Sông Hiến ủng hộ được 128.235.000đ; Hợp Giang ủng hộ được: 50.895.000đ, Tân Giang ủng hộ được 45.141.000đ...

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, tại ngày hội nhiều khu dân cư lồng ghép việc khánh thành nhà văn hóa, trao biển hỗ trợ xây, sửa nhà ĐĐK cho 14 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 423.000.000đ (tại Hưng Đạo, Ngọc Xuân, Tân Giang...); tuyên truyền vận động các hộ dân tích cực phát triển kinh tế; vận động mỗi hộ dân tự trang bị 01 bình phòng cháy và tham gia tập

huấn về phòng cháy trên địa bàn; tặng 98 suất quà với số tiền 60.300.000đ; biểu dương 12 tập thể và 982 cá nhân tiêu biểu với số tiền 124.780.000đ; tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ mua trang thiết bị cho các nhà văn hóa xây mới (tổ 12, Hợp Giang). Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ các cấp thành lập đoàn tổ chức đoàn thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang và người có uy tín khu dân cư 110 suất quà (300,000đ/1 suất) với tổng số tiền 33.000,000đ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, cổ vũ, động viên Nhân dân quyết tâm khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Tin hoạt động của Tỉnh và Thành phố

5.1. Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tại Thành phố

Chiều 15/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại Thành phố.



Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

10 tháng năm 2023 tổng thu được: 251,032/413,4 tỷ đồng, đạt 60,7% (tính đến ngày 13/11) kế hoạch UBND tỉnh giao, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Thành phố được giao kế hoạch vốn hơn 39 tỷ đồng, đến ngày 10/11, giải ngân đạt 18,3%. Từ đầu năm đến nay, Thành phố triển khai giải phóng mặt bằng

(GPMB) đối với 25 dự án; hoàn thành GPMB dứt điểm 7 dự án với diện tích 5,58 ha. Đối với các dự án đầu tư, hiện đang triển khai 111 dự án, tổng vốn 234,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều dự án giải ngân chậm so với kế hoạch đề ra, hiện mới giải ngân được 70,2 tỷ đồng, bằng 29,9% kế hoạch.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội triển khai đồng bộ; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Thành phố có 60 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 94/150 đảng viên mới, đạt 62,6%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. 100% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa mặt đường.

Thành phố kiến nghị: Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí thực hiện các đề án quy hoạch từ nguồn vốn đầu tư công; cho chủ trương, bố trí kinh phí để Thành phố xây dựng "Đề án quản lý quỹ đất dôi dư, đất thuộc Nhà nước quản lý; đánh giá sai phạm trong sử dụng đất, chậm đưa đất dự án vào hoạt động trên địa bàn thành phố Cao Bằng".

UBND tỉnh, các sở, ngành, Cục Thuế tỉnh khi xây dựng dự toán và phân bổ dự toán thu năm kế hoạch, quan tâm, xem xét đánh giá về yếu tố tăng trưởng chung nền kinh tế và các chính sách có tác động đến nguồn thu của các địa phương. Tỉnh bố trí bổ sung thêm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chung năm 2023; xem xét, bố trí kinh phí xác định giá đất cụ thể.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành làm rõ một số nội dung liên quan đến những kiến nghị, đề xuất của Thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị: Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu các ý kiến trao đổi, đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là các mục tiêu còn đạt thấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 với mức cao nhất. Đồng chí nhấn mạnh, sự phát triển của Thành phố là sự phát triển chung của tỉnh, từ nay đến cuối năm, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ và tạo được sự chuyển biến. Chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc các dự án đầu tư có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, rừng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, cần tập trung chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, nhất là đối với các dự án đã triển khai, tuyệt đối không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực; chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác GPMB; tăng cường công tác vận động quần chúng, tạo được sự đồng thuận cao của người dân trong quá trình triển khai các dự án. Thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch, xây dựng, phát triển, chỉnh trang đô thị.

Cấp ủy Đảng, chính quyền phải đổi mới lề lối làm việc, linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, thông tin, định hướng dư luận kịp thời. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.



Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Trước đó, Đoàn công tác kiểm tra thực tế một số dự án đang vướng mắc về công tác GPMB như: Khu tái định cư 2 khu đô thị mới; khắc phục hậu quả thiên tai và di dân ra khỏi vùng sạt lở tại tổ 16; khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, phường Sông Hiến; vị trí trường học dự kiến đầu tư từ nguồn xã hội hóa; khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa.

5.2. HĐND thành phố Cao Bằng tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (chuyên đề), khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 07/11/2023 HĐND Thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (chuyên đề).

Kỳ họp thực hiện quy trình miễn nhiệm 02 ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố do chuyển công tác khác. Kết quả có 100% đại biểu nhất trí, biểu quyết miễn nhiệm đối với 02 ủy viên này.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Hải Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng và đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu đúng theo quy định đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và thực chất để góp phần củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân; Tập trung thảo luận, xem xét kỹ nội dung của các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, nhất là Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, bất hợp lý, góp phần thực hiện thắng lợi các

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đối với UBND Thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau kỳ họp, cần khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND Thành phố; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.



Các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận tại Tổ và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ chức vụ do HĐND bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm" và "Tín nhiệm thấp". Kết quả, đồng chí Tô Vũ Ninh, Chủ tịch HĐND Thành phố đạt có 87,5% phiếu đánh giá tín nhiệm cao; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban HĐND đều có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt từ 75% trở lên; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND và Trưởng các phòng chuyên môn đạt tỷ lệ từ 33 - 79% phiếu "Tín nhiệm cao".



Các đại biểu bỏ phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 thành phố Cao Bằng (Lần 1); Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 6); Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Cao Bằng (lần 2).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng, đặc biệt tại kỳ họp, công tác lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành một cách dân chủ, công khai và minh bạch. Việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những hình thức giám sát để đánh giá, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và uy tín của người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đề nghị các đồng chí giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để xứng đáng với lòng tin, sự tín nhiệm của tổ chức, đại biểu HĐND và cử tri địa phương.

5.3. Thành ủy Cao Bằng trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

Sáng 23/11, Thành ủy Cao Bằng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Thành ủy; Các đồng chí UVBTV Thành ủy; Đại diện Đảng ủy, Chi ủy và các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.



Đ/c Lê Hải Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng trao Huy hiệu Đảng 60 năm tuổi đảng cho các đảng viên cao niên

Trong dịp này, Thành phố có 45 Đảng viên tiêu biểu, nguyên là lãnh đạo các sở, ban, ngành; Nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; Cán bộ lực lượng vũ trang nghỉ hưu trên địa bàn được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng. Trong đó, 5 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 02 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.



Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố và Đ/c Nguyễn Thế Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trao tặng Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng các Đảng viên, Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong sự phát triển chung của thành phố Cao Bằng những năm qua, có sự đóng góp tích cực của các đồng chí Đảng viên với vai trò cố vấn, hiến kế, gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của tỉnh, thành phố, được Nhân dân tin tưởng, noi theo. Mong muốn các đồng chí Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tham gia góp ý cho đội ngũ lãnh đạo Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đưa kinh tế kinh tế - xã hội của Thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

Các đồng chí Đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được cống hiến cho cách mạng, quê hương, đất nước. Đồng thời nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng và là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương; giáo dục Đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng thành phố Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

5.4. Ban Thường vụ Thành ủy Cao Bằng làm việc với Đảng ủy phường Sông Bằng và Sông Hiến

Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Lê Hải Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Sông Bằng và phường Sông Hiến. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của Thành phố.

**** Tại phường Sông Bằng***

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Sông Bằng: 10 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xã hội, Quốc phòng an ninh của địa phương. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, nổi bật như tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 158 tấn, bằng 97% kế hoạch; Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 25,8 tỷ đồng, bằng 90,5% kế hoạch và ước thực hiện đến 31/12/2023 sẽ vượt 5% so với chỉ tiêu giao; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ đạt trên 810 tỷ đồng. Thu ngân sách tính đến ngày 19/11/2023 được trên 3 tỷ 575 triệu đồng, bằng 83,4% chỉ tiêu giao và tăng 116% so với cùng kỳ năm trước.



Đ/c Nguyễn Đức Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sông Bằng báo cáo tại buổi làm việc

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được Đảng ủy phường triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực; Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đi vào chiều sâu với nhiều việc làm cụ thể và thiết thực, qua đó đã góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương. Đến nay, Đảng ủy phường đã tổ chức kết nạp 5 đảng viên mới, đề nghị chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên và đang đề nghị cấp trên xem xét 04 hồ sơ kết nạp đảng. Đảng ủy phường Sông Bằng kiến nghị: Thành ủy, UBND Thành phố xem xét bố trí công chức có năng lực chuyên môn tốt đến công tác tại phường; Có phương án hỗ trợ phường trong việc bù đắp hụt thu năm 2023; Xem xét cho thôi thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

*** Tại phường Sông Hiến**

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và chương trình công tác năm, Đảng ủy phường Sông Hiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu đều được thực hiện tương đối hiệu quả, song do nhiều nguyên nhân nên có khá nhiều chỉ tiêu được giao đạt thấp như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công; Việc thực hiện trồng cây xanh đô thị; Công tác phát triển đảng viên mới... Đặc biệt là công tác thu ngân sách nhà nước đạt thấp, khó có khả năng hoàn thành chỉ tiêu

được giao. Cụ thể, tính đến ngày 17/11/2023, phường Sông Hiến mới chỉ thu đạt 4 tỷ 420 triệu đồng, bằng 60,2% so với chỉ tiêu giao. Nguyên nhân do nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động hoặc nghỉ kinh doanh; Do có nhiều thay đổi trong thực hiện chính sách miễn giảm thuế của nhà nước và do công tác tham mưu của cơ quan thuế, hội đồng tư vấn thuế và công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác này chưa thực sự quyết liệt...



Đ/c Đinh Gia Cảnh, Bí thư Đảng ủy phường Sông Hiến báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Tại các buổi làm việc, các đồng chí thành viên trong đoàn công tác đã có nhiều ý kiến liên quan đến các công tác: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Công tác kết nạp Đảng viên mới; Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Sông Bằng; Công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Công tác thu ngân sách nhà nước đạt thấp; Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị; Quản lý đất đai vẫn còn nhiều hạn chế; Việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp... Riêng đối với Đảng ủy phường Sông Hiến, Đoàn công tác đã đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Sông Hiến tập trung làm rõ nguyên nhân việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt thấp, đồng thời gọi mở một số nội dung và yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, nhất là trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước cần phải tiến hành thống kê, rà soát kỹ lưỡng nguồn thu, địa chỉ thu, thực hiện việc giám sát kê khai thuế của các hộ kinh doanh nhằm tránh việc kê khai thiếu trung thực, gây thất thu cho ngân sách nhà nước; Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình trốn tránh nộp thuế, nợ đọng thuế; Tập trung làm tốt công tác đấu tranh trong việc chuyển nhượng giao dịch bất động

sản, trốn thuế; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của công chức thuế và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế của phường...



Đ/c Lê Hải Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Sông Bằng và Sông Hiến phải thường xuyên nắm địa bàn từ sớm, từ xa, sâu sát cơ sở

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Đ/c Lê Hải Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Sông Bằng và Sông Hiến phải thường xuyên nắm địa bàn từ sớm, từ xa, sâu sát cơ sở; Tiếp tục phát huy tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; Thường xuyên bám nắm địa bàn, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân và có những đề xuất kiến nghị kịp thời các vấn đề còn vướng mắc với Lãnh đạo Thành phố để chỉ đạo, tháo gỡ; Tập trung rà soát nguồn thu, địa chỉ thu để triển khai các biện pháp thu ngân sách; Tăng cường công tác đấu tranh bằng nhiều hình thức đối với các trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế trong việc chuyển nhượng bất động sản, trường hợp nào không chấp hành có thể đề nghị, kiến nghị kịp thời với Thành phố để xử lý nghiêm theo quy định; Phát huy vai trò người đứng đầu, đổi mới sáng tạo, trực tiếp chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

